

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA UBND HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM

Việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Đại Lộc

Đến hôm nay, chúng ta có thể khẳng định rằng: tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH thực hiện là một giải pháp sáng tạo và có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn của nước ta, góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để phát huy vai trò và nâng cao hơn nữa hiệu quả của tín dụng chính sách, ngày 22/11/2014, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội. Đây là Chỉ thị rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với một chính sách thiết yếu, một kênh tín dụng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo... vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Tại huyện Đại Lộc, trên cơ sở Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 48-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam, Huyện ủy Đại Lộc đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/HU ngày 02/3/2015 để triển khai thực hiện. Qua 5 năm triển khai đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của NHCSXH nói chung và Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Đại Lộc nói riêng đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Qua kết quả 5 năm thực hiện cho thấy các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn đã quan tâm, hỗ trợ hoạt động của NHCSXH trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong thực hiện nhiệm vụ huy động các nguồn lực tài chính và tổ chức chuyển tải kịp thời mọi nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng. Chính quyền địa phương luôn coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên. Từ việc nêu cao tinh thần, trách nhiệm và nhận thức trong việc triển khai tín dụng chính sách, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng CSXH; tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động, bố trí

nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng CSXH bổ sung nguồn vốn cho các chương trình tín dụng chính sách gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Từ đó, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã có những chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Hàng năm, mặc dù ngân sách địa phương cũng gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng và chính quyền vẫn quan tâm ưu tiên chuyển vốn ngân sách địa phương cho NHCSXH huyện từ 200 đến 400 triệu đồng/năm để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Bên cạnh đó, hoạt động của Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH huyện đã được củng cố, kiện toàn, kịp thời bổ sung 18/18 Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH cấp huyện. Điều này góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp xã đối với hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở.

Ngoài ra, tổ chức chính trị xã hội các cấp cũng đã thực hiện tốt nội dung ủy thác, kịp thời tuyên truyền chủ trương tín dụng chính sách đến với nhân dân và đối tượng thụ hưởng, thường xuyên tham gia giao ban với Ngân hàng CSXH để nắm bắt và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, tăng cường củng cố hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp lồng ghép chuyển giao khoa học, kỹ thuật cùng với giải ngân nguồn vốn vay, hướng dẫn sử dụng vốn, giúp bà con biết cách đầu tư, tổ chức kinh doanh phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn. Nhờ vậy, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội tham gia vào hoạt động tín dụng chính sách. Hiện toàn huyện dư nợ tín dụng chính sách xã hội là 336 tỷ đồng, số khách hàng có dư nợ là 10.097 hộ, chất lượng tín dụng khá tốt và ổn định.

Với nguồn vốn lớn và mạng lưới phục vụ sâu rộng, tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong việc giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Qua 5 năm, nguồn vốn tín dụng đã tạo điều kiện cho 16.159 lượt khách hàng được vay vốn, góp phần cho 5.708 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, gần 1.650 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, hơn 800 lao động được tạo việc làm mới từ Quỹ quốc gia việc làm, xây dựng được 7.860 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, xây dựng được gần 260 ngôi nhà cho hộ nghèo. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện đến nay đã có nhiều đổi thay.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên địa bàn huyện Đại Lộc trong 05 năm qua thực sự đã làm thay đổi căn

bản nhận thức về tín dụng chính sách xã hội của các cấp ủy, chính quyền của từng cán bộ đảng viên và nhân dân; cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, tạo sự thống nhất, đồng thuận toàn xã hội trong thực hiện các chủ trương, chính sách, các mục tiêu của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Trong thời gian tới, để thực hiện thành công hơn nữa Chỉ thị 40-CT/TW; với vai trò là UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Đại Lộc - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, tôi sẽ tiếp tục quan tâm, tham mưu Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn, tập trung thực hiện tốt các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với chính quyền và các hội đoàn thể ở địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn; tiếp tục duy trì chất lượng tín dụng tại huyện Đại Lộc ổn định, bền vững và đặc biệt nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH huyện, lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH trên địa bàn thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, tham mưu HĐND- UBND huyện Đại Lộc tiếp tục quan tâm cân đối vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để cho vay với quy mô ngày càng tăng, để phục vụ tốt mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Nhân Hội nghị này, tôi đề nghị Chính phủ xem xét cho phép tiếp tục thực hiện chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo khi hết thời gian quy định (ngày 31/12/2020), đồng thời kéo dài thời gian được thụ hưởng chính sách tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo kể từ khi thoát nghèo tối đa 5 năm; nâng mức cho vay chương trình hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn theo Quyết định 31/2007/QĐ-TTg từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng/hộ, bổ sung thêm nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm cũng như tập trung các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách giao cho NHCSXH quản lý để tổ chức thực hiện thống nhất.